

Số: 04/2014/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 31 tháng 12 năm 2014

CHỈ THỊ
**Về việc tăng cường thực hiện các quy định đảm bảo an toàn phòng cháy,
chữa cháy khu dân cư, chung cư và nhà trọ**

Trong những năm qua Ủy ban nhân dân quận, huyện và lực lượng phòng cháy, chữa cháy có nhiều cố gắng trong tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng cháy, chữa cháy đã kiềm chế được sự gia tăng về số vụ cháy và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ.

Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố vẫn xảy ra một số vụ cháy ở khu dân cư, chung cư, nhà trọ làm thiệt hại lớn về người và tài sản, gây lo lắng cho người dân và bức xúc trong xã hội. Nguyên nhân chủ yếu là do việc quản lý, tuyên truyền, vận động thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy ở khu dân cư, chung cư, nhà trọ tuy có nhưng chưa tốt, vẫn còn một số bất cập; lãnh đạo một số địa phương, cơ quan, tổ chức và người dân vẫn chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng cháy và chữa cháy nên chưa quan tâm chú trọng đến công tác này.

Cùng với xu thế chung khi kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư, chung cư, nhà cao tầng, nhà trọ ngày càng được xây dựng nhiều thì nguy cơ tiềm ẩn cháy, nhất là cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng là điều khó tránh khỏi. Để khắc phục tốt những vấn đề tồn tại nêu trên, thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Ủy ban nhân dân thành phố Chỉ thị Ủy ban nhân dân quận, huyện, các sở, cơ quan ban ngành và nhân dân quan tâm thực hiện các biện pháp trọng tâm như sau:

1. Ủy ban nhân dân quận, huyện phối hợp Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tổ chức tốt công tác tuyên truyền về pháp luật và kiến thức phòng cháy và chữa cháy, định kỳ tổ chức kiểm tra các khu dân cư tập trung đông người, khu chung cư, nhà trọ; khu chung cư cũ, nhà trọ xuống cấp có nguy cơ cháy, nổ cao. Cùng cố, tổ chức rà soát và duy trì lực lượng dân phòng, lực lượng chữa cháy cơ sở, phương tiện chữa cháy tại chỗ, thường xuyên xây dựng, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư, chung cư, nhà trọ. Tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể, hộ gia đình, người dân ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Duy trì lực lượng dân phòng tuần tra, canh gác theo quy định ở khu dân cư, chung cư, nhà trọ kịp thời phát hiện các vụ cháy để giải quyết đạt hiệu quả.

Khi lập quy hoạch, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư phải có giải pháp, thiết kế lắp đặt trụ nước chữa cháy, hệ thống cấp nước đảm bảo theo quy định, có nguồn nước phục vụ chữa cháy và đảm bảo giao thông phục vụ cho công tác chữa cháy.

2. Chủ hộ gia đình, nhà trọ có trách nhiệm kiểm tra, nhắc nhở các thành viên trong gia đình và người thuê nhà trọ, thực hiện và tuân thủ các nội quy, quy định về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở, khu dân cư, chung cư, nhà cao tầng và nhà trọ.

3. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy:

a) Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo tuyên truyền các quy định, văn bản có liên quan về công tác phòng cháy, chữa cháy cho tất cả các đối tượng trên địa bàn quản lý, đặc biệt là các hộ gia đình trong khu dân cư, chung cư, nhà trọ có nguy hiểm về cháy, nổ; xây dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy; lực lượng chữa cháy tại chỗ, theo phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

b) Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức rà soát, thống kê đầy đủ các khu dân cư, chung cư, nhà cao tầng, nhà trọ có nguy hiểm về cháy, nổ cao để chủ động đảm bảo các điều kiện thoát nạn an toàn nhằm cứu người, tài sản khi có cháy xảy ra.

c) Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố mở các chuyên mục “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy”, xây dựng các chủ đề, phóng sự, tiểu phẩm có nội dung tuyên truyền, hướng dẫn, cảnh báo nguy cơ cháy, nổ và các bài học rút ra từ những vụ cháy; tổ chức phát sóng định kỳ 04 lần trong tháng về các hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

d) Phối hợp với các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức tốt “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”, “Tháng An toàn phòng cháy, chữa cháy”, “Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy, nổ” trên địa bàn thành phố; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, công nhân viên và các tầng lớp nhân dân tham gia.

4. Công an thành phố:

Chỉ đạo Công an các quận, huyện, phường, xã, thị trấn phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy quận, huyện gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy để tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân tham gia, xây dựng các khu dân cư, chung cư, nhà trọ an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

5. Các sở, ban ngành có liên quan:

a) Sở Xây dựng:

Chủ trì, phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát, quản lý các công trình cao tầng, khu dân cư, chung cư thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của Luật phòng cháy và chữa cháy; công trình đã xây dựng trước đây nhưng chưa được thẩm duyệt thiết kế hoặc được xây dựng và đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực để hướng dẫn các giải pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở, khu dân cư đảm bảo phù hợp các quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

b) Sở Tài chính:

Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

c) Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố:

Phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư, chung cư, nhà cao tầng, nhà trọ; thường xuyên đưa tin cảnh báo các nguyên nhân, nguy cơ dẫn đến cháy, nổ, tình hình, hậu quả các vụ cháy, nổ để ngăn chặn và phòng ngừa.

d) Công ty Điện lực Cần Thơ:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến kiến thức cơ bản về an toàn trong sử dụng điện; kiểm tra lưới, đường dây điện; kịp thời thay thế dây không an toàn có thể gây chập cháy, nổ; xử lý tình huống cháy, nổ do điện gây ra, tập trung hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn trong sử

dụng điện tại khu dân cư, chung cư, nhà cao tầng, nhà trọ; kịp thời cúp điện phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đảm bảo an toàn cứu người và tài sản.

- Phối hợp với Sở Công thương in ấn Sổ tay hướng dẫn thực hiện biện pháp an toàn trong sử dụng điện và phát hành rộng rãi cho từng hộ dân ở khu dân cư, chung cư, nhà trọ trên địa bàn thành phố.

d) Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cấp thoát nước Cần Thơ:

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch hệ thống cấp nước phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn; vận hành, bảo dưỡng, bảo vệ hệ thống cấp nước tập trung, bể chứa nước, cấp nước phòng cháy và chữa cháy tại các khu dân cư tập trung phục vụ công tác chữa cháy.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức lắp đặt, bố trí trụ nước chữa cháy dọc theo đường giao thông, khoảng cách giữa các trụ không quá 150m. Nếu trụ bố trí ở hai bên đường xe chạy thì không đặt cách xa mép đường quá 2,5m, đường ống chữa cháy phải chia thành từng đoạn và tính toán để số trụ nước chữa cháy trên mỗi đoạn không nhiều quá 5 trụ; đồng thời kiểm tra, đề xuất sửa chữa, duy tu bảo dưỡng trụ nước hư hỏng, mất nắp; kịp thời thay thế trụ nước chữa cháy theo quy định để đảm bảo cung cấp đủ nguồn nước và áp lực nước phục vụ công tác chữa cháy trên địa bàn thành phố.

6. Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy) trước ngày 15 tháng 10 hàng năm. Giao Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy theo dõi kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này. Đồng thời kịp thời đề xuất, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tuyên truyền về đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 01 năm 2015, đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là ngày 06 tháng 01 năm 2015./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Lê Hùng Dũng